

# แฉขบวนการค้า'นกเงือก' ลอบจับในป่าเทือกเขาบูโด-ซื้อขายผ่านเว็บไซต์

**นราธิวาส** ● ขบวนการค้าสัตว์ป่าเพิ่ม ขโมยลูกนกเงือกในเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุโหงปาตี ซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ ตำรวจไม่รับแจ้งความ อ้างไม่ใช่ผู้เสียหาย คณะวิจัยม.มหิดลเผยสถานการณ์น่าเป็นห่วง เสนอตรวจดีเอ็นเอนกเงือกในสวนสัตว์

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม คณะนักวิจัยโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และช่างภาพสารคดีกลุ่มหนึ่งได้เดินทางเข้าไปยังเขาบูดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบูโดในเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุโหงปาตี เขต อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อถ่ายภาพและติดตามดูการเจริญเติบโตของลูกนกเงือกในโพรง หรือรังหมายเลข 29 ซึ่งเป็นนกเงือกหัวแรด แต่เฝ้าสังเกตตลอดช่วงเช้ากลับไม่เห็นกิจกรรมการป้อนอาหารของพ่อแม่นกเงือกเหมือนเช่นเคย ขณะที่พ่อแม่นกต่างบินวนอยู่รอบๆ ทำให้รู้สึกผิดปกติ ทางคณะจึงได้เดินไปสำรวจยังโคนต้นไม้ที่นกเงือกทำรังอยู่ และพบร่องรอยของคนร้ายปีนเข้าไปล้วงขโมยลูกนกเงือก โดยมีสวิงสำหรับจับนกตกอยู่ใกล้ๆ และบริเวณลำต้นยังมีไม้ที่ใช้ปีนเป็นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปยังรัง

หลังจากทราบว่ามีกรณีขโมยนกเงือกไปจากพ่อแม่นก ทางคณะได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบาเจาะ แต่ได้รับการปฏิเสธแจ้งความ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหตุผลว่านกเงือกเป็นของในธรรมชาติ และผู้ที่แจ้งความไม่ใช่ผู้เสียหาย ในที่สุดทางผู้แจ้งความจึงได้ขอให้ลงบันทึกประจำวันไว้

ในเวลาใกล้เคียงกัน ในเฟซบุ๊กของผู้ที่ใช้นามว่า "ทำไปเหอะ ถ้าคิดว่าดี" ได้โพสต์ขายลูกนกเงือกในกลุ่มปิดที่ชื่อว่า "ซื้อ-ขาย สัตว์แปลกๆ น่ารักๆ" ในราคา 10,000 บาท โดยนกเงือกโพรงที่ 29 นี้เป็นนกเงือกหัวแรด ซึ่งเป็นนกเงือกที่หายาก พบได้เฉพาะในป่าบูโดและป่าฮาลาบาลา ซึ่งแม่ลูกนกเงือกตัวนี้เข้าโพรงตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และออกมาจากโพรงเมื่อวันที่ 30 เมษายน และคาดว่าในวันที่ 25-26 พฤษภาคม

ลูกนกเงือกจะสามารถออกจากโพรงได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีนกเงือกหัวแรดเข้าโพรงเพียง 4 รังเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากจนน่าเป็นห่วง

นายสมชาย ศิริอุมากุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุโหงปาตี กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านแล้วว่า มีขบวนการลักลอบจับสัตว์ป่าเข้ามาจับลูกนกเงือกในพื้นที่อุทยานไปขาย จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามและป้องกันเตรียมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้ (16 พฤษภาคม) พร้อมทั้งเตรียมประชุมวางแผนมาตรการดูแลนกเงือก ที่เบื้องต้นจะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนและสนธิกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยทหารพราน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย

"ช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่ค่อยพบปัญหาการลักลอบจับลูกนกเงือกมานานแล้ว จนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น ซึ่งอุทยานจะเพิ่มความเข้มขันในการลาดตระเวนร่วมกับฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอและทหาร เพราะตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอจะลาดตระเวนป้องกันการตัดไม้หรือจับนกเงือกได้ทั้งหมด เพราะต้องแบ่งกำลัง 3-4 ชุด ไปลับเปลี่ยนช่วยดับไฟที่ป่าพรุโต๊ะแดงด้วย" หัวหน้าอุทยานกล่าว

ด้านนายปรีดา เทียนสงครัมภ์ เจ้าหน้าที่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัญหาการลักลอบจับนำเงือกไปขายไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยเฉพาะในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รังนกเงือกที่เราเฝ้าติดตามเก็บข้อมูลถูกขโมยลูกนกไปแล้ว 5 รัง ซึ่งยังไม่นับรวมกับรังนกเงือกอื่นๆ ที่เราไม่ได้ส่งทีมเข้าไปเฝ้าเก็บข้อมูล จึงน่าจะมีลูกนกถูกจับไปขายมากกว่านี้

"ตอนนี้เป็นเวลาช่วงที่นกเงือกกำลังเลี้ยงลูกในรัง พวกจับนกก็จ้องอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ชาวบ้านที่เฝ้ารังนกเพลอ เขาก็จะเข้ามาจับลูกนก จับง่ายมาก ปีนขึ้นต้นไม้เอามือล้วงก็จับได้แล้ว เท่าที่ทราบราคาลูกนกออกจากรังตัวละ 5 พันถึง 2 หมื่นบาท ขึ้นอยู่กับชนิดของนกเงือก" นายปรีดากล่าว

นายปรีดากล่าวอีกว่า นอกจากนี้อาจให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบนกเงือกในสวนสัตว์ต่างๆ ที่มักถูกนำไปเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะสงสัยว่าอาจเป็นนกที่ถูกจับออกจากป่าของอุทยานแห่งชาติบูโดฯ โดยสามารถพิสูจน์ได้ง่ายด้วยการตรวจดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือดของนกเงือก เนื่องจากขณะนี้โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกตัวอย่างดีเอ็นเอของพ่อแม่เงือกมากกว่า 100 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างเลือดของลูกนกเงือกที่พบได้ว่าถูกจับหรือนำออกจากเทือกเขาบูโดหรือไม่